



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๕๗๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)/ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) พร้อมด้วย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์) คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและ กล่าวขอบคุณตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำโดย คุณมานิช บังองค์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๕๑) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคเหนือ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา “พี่แม่โจ้ ธ.ก.ส. ปันน้ำใจให้น้อง” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ได้มาจากการระดมทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าแม่โจ้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ รุ่น ๔๘-๖๙ ในนาม “พี่แม่โจ้ ธ.ก.ส. ปันน้ำใจให้น้อง” จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นบุตร หรืออยู่ในความอุปการะ ของลูกค้า (ผู้กู้) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก หน่วยงานต่าง ๆ มีระบบและกระบวนการในการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว รวมถึงพิจารณาการมอบหมายให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้กองพัฒนานักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ